



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๘๑

ที่ อน ๐๐๓๒.๒๐๑/-

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขั้นตอนการให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

ความเป็นมา

ตามที่โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้กำหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Stroke เป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด ตามคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วย Stroke ระเบียบปฏิบัติเลขที่ UT - CPG - MED - ๐๐๖ และตาม Flow Chart ขั้นตอนการให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน Stroke Fast Track โรงพยาบาลอุทัยธานี รวมถึงการตรวจสอบว่าประชาชนผู้รับบริการที่มารับการรักษาด้วยโรคดังกล่าวนี้ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Fast Track โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลอุทัยธานี หัวข้อ “ITA” ต่อไป

ข้อเสนอ

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ
- เห็นชอบขั้นตอนการให้บริการโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันระยะเฉียบพลัน
 - อนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลอุทัยธานี

(นายสิทธิโชค ว่องวิการ)




นิติกร

- ทราบ/อนุญาต

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลอุทัยธานี	
วัน/เดือน/ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓	
หัวข้อ : รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Fast Track โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Fast Track โรงพยาบาลอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายสิทธิโชค ว่องวิการ)	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุรชัย โชคกรรชิตไชย)
ตำแหน่ง นิตกร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสิทธิโชค ว่องวิการ)	
ตำแหน่ง นิตกร	
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	